

Số: /BC-CĐSP

Điện Biên, ngày tháng 6 năm 2024

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2021 - 2024

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng chính quy khóa học 2021 - 2024, đến nay khoá học đã kết thúc, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổng kết khóa đào tạo với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện theo Công văn số 2115/BGDĐT-GDĐH ngày 24/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2021 và công văn số 5582/BGDĐT-GDĐH ngày 02/12/2021 về việc thông báo bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021; Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, tỉnh Điện Biên; Công văn số 4301/UBND-KGVX ngày 21/12/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của trường CĐSP Điện Biên. Trường CĐSP Điện Biên đã thực hiện công tác tuyển sinh; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; biên chế các lớp; ...

Công tác đào tạo sinh viên của khóa học thực hiện theo Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

2. Thuận lợi, khó khăn

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, phòng, khoa chuyên môn trong công tác đào tạo. Các thầy cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm động viên, giúp đỡ sinh viên trong cuộc sống cũng như trong học tập và rèn luyện.

Đội ngũ Ban cán sự lớp luôn gương mẫu có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong mọi công việc của lớp.

Điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu trong quá trình đào tạo, thiết bị hiện đại, Nhà trường đã nâng cấp hệ thống mạng, lắp bổ sung hệ thống Wi-Fi, các phòng thực hành bộ môn... đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy, phát huy tối đa năng lực của người học. Thư viện - Hồ trợ học tập của trường luôn tạo điều kiện

tôi đa phục vụ sinh viên mượn giáo trình, tài liệu tham khảo và khai thác thông tin phục vụ học tập.

Các trường mầm non thực hành luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em sinh viên có môi trường tốt nhất trong quá trình thực tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến công tác đào tạo có thời điểm phải thay đổi hình thức tổ chức dạy học để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho sinh viên. Thực tập sư phạm phải điều chỉnh về thời gian, kế hoạch thực tập; khó khăn trong việc tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ...

II. QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

1. Công tác tuyển sinh và nhập học

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo được giao, nhà trường đã xây dựng Đề án, kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoá học 2021-2024, có 331 thí sinh trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non. Trong đó có 279 thí sinh đến nhập học.

2. Công tác tổ chức đào tạo

Sau khi có Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đào tạo cho trường CĐSP Điện Biên, Nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch cho toàn bộ khóa học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về mặt pháp lý, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất ... để khóa học được diễn ra theo quy định trong Quy chế đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khóa học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực GDMN. Cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế và lý thuyết chuyên sâu về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Hiểu biết về mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ ở các cơ sở giáo dục....; khóa học cũng trang bị cho các bạn sinh viên kỹ năng giao tiếp với trẻ, gia đình trẻ, đồng nghiệp và cộng đồng có khả năng quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ. Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu từng độ tuổi và điều kiện thực tế. Tổ chức, thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ.... ngoài ra trong khóa học sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm, giúp các bạn có các kỹ năng phục vụ trong cuộc sống cũng như trong công tác như: Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ứng phó căng thẳng, kỹ năng xây dựng mối quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp,....

Việc quản lý quá trình đào tạo của sinh viên Nhà trường thực hiện trên phần mềm quản lý đào tạo.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy, đa số đều được đào tạo chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng tiếp cận năng lực người học, tích cực sử dụng các thiết bị dạy học, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy; hàng năm, kết quả lấy ý kiến người học đánh giá giảng viên: 100 % các giảng viên tham gia giảng dạy được sinh viên đánh giá từ tốt trở lên.

Đánh giá kết quả của sinh viên, Nhà trường đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; chỉ đạo xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nâng cao chất lượng câu hỏi theo hướng đánh giá năng lực người học; quản lý sử dụng hiệu quả ngân hàng câu hỏi thi học phần và phần mềm thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính; đổi mới hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm khách quan, trong khóa học có 13 học phần sử dụng hình thức thi là trắc nghiệm khách quan (chiếm hơn 20% tổng số học phần).

Công tác thực hành thực tập, trong chương trình đào tạo, số tín chỉ dành cho thực hành thực tập chiếm gần 12% tổng số tín chỉ của khóa học, tại đây các em sinh viên được gắn lí thuyết với thực hành, gắn lí luận với thực tiễn trong quá trình đào tạo, giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng giáo viên; giúp các em sinh viên củng cố các kiến thức về Tâm lý học và Giáo dục học mầm non, làm giàu vốn kinh nghiệm thực tế của sinh viên về phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ; tạo điều kiện cho sinh viên chủ động, sáng tạo, nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản về thực tế công tác tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ. Bồi dưỡng lòng yêu nghề, mến trẻ; thái độ thân thiện, tích cực hòa nhã trong giao tiếp và có ý thức tự giác trong việc rèn luyện tay nghề.

Trong khóa học, sinh viên được tham gia học môn Giáo dục quốc phòng an ninh, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc với thời gian 01 tháng, kết quả: 100% sinh viên được đánh giá xếp loại từ Trung bình khá trở lên.

Công tác thi tốt nghiệp, các khâu trong quá trình tổ chức thi như ra đề, coi thi, làm phách, chấm thi, lên điểm thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong khóa học, đa số sinh viên nỗ lực, cố gắng trong học tập, chịu khó học hỏi, ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của khoa, của trường. Tuy nhiên, do chưa quen môi trường học tập ở trường chuyên nghiệp, chưa có phương pháp học tập hợp lý, và đặc biệt do tình hình phức tạp của đại dịch Covid 19 (kì đầu của khóa học sinh viên phải học online) nên trong năm đầu, kết quả học tập của sinh viên chưa cao, nhiều em phải thi lại, một số em phải học lại một số học phần. Trong quá trình đào tạo, có 47 sinh viên (Chiếm 16,8% của khóa học) vì nhiều lý do cá nhân khác nhau nên không tham gia hết khóa đào tạo.

Kết quả học tập toàn khóa của sinh viên: 232/232 sinh viên đủ điều kiện dự

thi tốt nghiệp; 228/232 sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp (02 sinh viên vì lý do cá nhân nên chưa hoàn thành được kỳ thi tốt nghiệp, 02 sinh viên thi chưa qua môn Lý luận chính trị), xếp hạng tốt nghiệp loại Xuất sắc: 02 sinh viên (đạt 0,86%); loại Giỏi: 69 sinh viên (đạt 29,74 %); loại Khá 153 sinh viên (đạt 65,95 %); loại Trung bình Khá: 04 sinh viên (chiếm 1,72%).

3. Công tác giáo dục, quản lý sinh viên

Ngay sau khi nhập học và đầu mỗi năm học, sinh viên được tham gia học tập tuần giáo dục công dân theo quy định; học tập các Quy chế đào tạo, Quy chế sinh viên, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nội quy của nhà trường, các chế độ chính sách sinh viên được hưởng...

Công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, từ giảng viên bộ môn, chủ nhiệm lớp, khoa chuyên môn đến các phòng ban chức năng. Qua đó, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách của người học, có biện pháp phù hợp giải quyết vướng mắc nảy sinh trong quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên được sắp xếp ở trong khu nội trú Nhà trường, việc quản lý sinh viên được Nhà trường vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố nên mọi việc liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú được giải quyết kịp thời và đúng quy định.

Trong khóa học sinh viên có tư tưởng, đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của trường, của lớp; Có ý thức học tập và rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của lớp, của khoa và của trường. Kết quả như sau:

Kết quả rèn luyện toàn khóa: 232/232 sinh viên đủ điều kiện đánh giá kết quả rèn luyện; 232/232 sinh viên có kết quả rèn luyện toàn khóa từ khá trở lên (Đạt 100%). Trong đó: Xếp loại xuất sắc 104/232 sinh viên (chiếm 44.8%); Tốt 124/232 sinh viên (chiếm 53,5%); Khá 04/232 sinh viên (chiếm 1,7%).

4. Các hoạt động khác

Trong khóa học, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường; Đoàn Thanh niên; của Khoa; lớp; các câu lạc bộ; các hoạt động tình nguyện, từ thiện, tạo môi trường lành mạnh, bổ ích, giúp các em sinh viên có động lực để tích cực học tập và rèn luyện, trau dồi kiến thức và các kỹ năng nghề.

Các Hội thi: Nghiệp vụ sư phạm; Đọc thơ và kể chuyện diễn cảm; làm tranh sáng tạo từ sỏi đá và rác thải nhựa; cắm hoa nghệ thuật; tìm hiểu Pháp luật; tham dự triển lãm và trưng bày sản phẩm Mỹ thuật; tham gia “Cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ” nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; cuộc thi Rung chuông vàng; hát các bài hát bằng Tiếng Anh; dàn dựng các tiết mục văn nghệ cho trẻ mầm non đã tạo điều kiện để các em sinh viên có cơ hội rèn luyện tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ Giáo dục mầm non. Bên cạnh đó sinh viên còn được tham gia sinh hoạt chuyên đề cùng các tổ bộ môn của khoa Giáo dục Mầm non giúp các em có

thêm kiến thức thực tiễn trước khi bước vào nghề.

Các hoạt động được sinh viên tích cực tham gia như: Gala “Chào Tân sinh viên”; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thanh niên làm theo lời Bác; tham gia giải bóng đá Cúp Đoàn trường; giải bóng chuyền nữ; giải thể thao truyền thống ngành Giáo dục; các hoạt động tình nguyện, từ thiện theo kế hoạch của tỉnh và Đoàn trường, giúp đỡ các cháu tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên; làng trẻ SOS; tham gia giữ gìn an toàn giao thông trong thành phố; tham gia tiếp sức mùa thi; hàng tháng tổ chức thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; giúp đỡ xã Tà Đình huyện Điện Biên Đông...

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia các hoạt động chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập trường CĐSP Điện Biên (1963-2023) với các chủ đề nổi bật như: Hội trại Thanh niên, tọa đàm trường tôi chọn, nghề tôi yêu; tham gia các hoạt động chào mừng Lễ kỉ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), các chương trình và sự kiện như: khai mạc lễ hội Hoa Ban năm 2024; hướng dẫn viên du lịch hỗ trợ Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên trong dịp Lễ hội Hoa Ban năm 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt trong dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có 43 tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch tại 5 điểm di tích lịch sử cấp quốc gia ở Điện Biên và hơn 400 sinh viên đã tham gia các khối đứng trên sân góp phần làm nên sự thành công của lễ kỉ niệm. Cùng với chuỗi các hoạt động chào mừng kỉ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sinh viên đã tham gia đêm Giao lưu văn nghệ chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên với Quân đoàn 12 và Binh chủng Pháo binh. Đêm giao lưu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và các chiến sĩ thuộc 2 đơn vị đóng quân tại Nhà trường.

Trong khóa học có 86 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; 15 đoàn viên được nhận các suất học bổng do Đoàn trường vận động, với tổng số tiền 30.000.000đ; 40 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 71 sv có thành tích học tập Toàn khóa xếp loại Giỏi, Xuất sắc được Ban Khuyến học và nhà trường tặng giấy khen; có 35 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 16 sinh viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 24 Đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023-2024 được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Tặng Giấy khen.

5. Việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên

Đa số sinh viên được miễn học phí theo quy định; Nhà trường đảm bảo các chính sách: Nội trú, miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, vay vốn cho sinh viên theo quy định; thực hiện chi đúng, chi đủ và kịp thời cho sinh viên.

Toàn khóa có 285 lượt sinh viên được hưởng chế độ chính sách nội trú; 843 lượt sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội; 194 sinh viên được hưởng chế độ 116 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; 82 sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Khóa học thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình; tổ chức thi học kỳ, thi lại, học lại, xét lên lớp, xét điểm rèn luyện, tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, của đoàn thanh niên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục phẩm chất, đạo đức, phát triển năng lực của người học. Kết quả: 232/232 sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và 228/232 được cấp bằng tốt nghiệp (đạt 98,3%).

Trên đây là Báo cáo tổng kết khoá học 2021 - 2024 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Nhà trường kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo để công tác đào tạo của trường đạt kết quả tốt hơn.

Nơi nhận:

Các đơn vị trực thuộc;
Lưu: VT, ĐT-NCKH.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Phương Thúy

